



ประกาศคณะกรรมการอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
เพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ตามประกาศคณะกรรมการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และคณะกรรมการอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ว นั้น

คณะกรรมการอุตสาหกรรม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติกรรมเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกก็ได้
๔. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องสอบคัดเลือกที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบแข่งขันโดยเคร่งครัด
๕. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกในวิชาหนึ่งวิชาใด หากทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้องได้หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มทำข้อสอบและจะต้องออกห่างจากห้องสอบแข่งขัน โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความรำคาญแก่ผู้ที่กำลังทำการสอบคัดเลือก
๖. หากผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน ให้รีบแจ้งต่อกรรมการกำกับห้องสอบคัดเลือก หรือประธานสนามสอบคัดเลือกในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนหลังจากที่เกิดเหตุอันเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
๗. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกผู้ใดทุจริตในการสอบคัดเลือกไม่ว่าวิชาใดจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบคัดเลือกในวิชานั้น
๘. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบคัดเลือก
๙. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเตรียมเครื่องเขียน อุปกรณ์ในการทำข้อสอบแข่งขันข้อเขียน ไปเอง โดยห้ามใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรคำนวณ เครื่องคิดเลขและอุปกรณ์ในการสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ ส่วนกระดาษเขียนตอบทางคณะฯ จะจัดให้และห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารเกี่ยวกับ การสอบทุกชนิดออกนอกห้องสอบแข่งขันโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เกตุดี)

รักษาราชการแทนคณบดีคณะกรรมการอุตสาหกรรม  
ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดห้องสอบข้อเขียน และ ห้องสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานบริการวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สนามสอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สอบคัดเลือกวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวฤทัยรัตน์ ประเสริฐเลิศ	
๒	๐๒	นางสาวปิยะฉัตร สิงห์ภิรมย์	
๓	๐๓	นางนฤมล เหล็กงาม	
๔	๐๔	นางสาวญาสุมินทร์ ศรีบุญเรือง	
ค	๐๕	นางฐาปภาภัทร เริกเขียว	

กำหนดวันเวลา วิธีการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก

วันคัดเลือก	วิธีการสอบคัดเลือก/คะแนน	เวลา	ชั่วโมง	สถานที่สอบคัดเลือก
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐	ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) <u>สอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน)</u> ๑. ระบบประกันคุณภาพ ความรู้ด้านการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ๒. ความรู้เกี่ยวกับภาระงานบริการวิชาการและวิจัย ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘	๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐น.	๑	ห้องประชุมตรีเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
	<u>สอบปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)</u> -การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (word, Excel) -ความรู้เกี่ยวกับการร่าง/พิมพ์หนังสือราชการ	๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐น.	๑	ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๒

วันแข่งขัน	วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน	เวลา	ชั่วโมง	สถานที่สอบแข่งขัน
<p>๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐</p>	<p>ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐คะแนน)  - ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงท่าเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น</p>	<p>๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป</p>	<p>-</p>	<p>ห้องประชุมติเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม</p>